

## หญิงไทยถูกหลอกหลวง

ด้วยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ด้านศุลกากรกระบี่ได้รับแจ้งจากประชาชนที่เป็นสุภาพสตรี ประมาณ ๒ - ๓ ราย/เดือน ทั้งที่มาแจ้งด้วยตนเองและแจ้งสอบถามทางโทรศัพท์ ว่ามีชายชาวต่างชาติที่ติดต่อกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Facebook e-mail เป็นต้น ได้ส่งของพร้อมกับเงินสดจำนวนมากมาให้ตน โดยส่งมาทางอากาศยานหรือทางไปรษณีย์ ของอยู่ในความควบคุมดูแลของด้านศุลกากรกระบี่ และในขณะเดียวกันก็มีหญิง (ซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับชายชาวต่างชาติ) อ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนรับ - ส่งสินค้าจากต่างประเทศ ได้โทรมาแจ้งว่ามีของส่งมาจริง และต้องชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าภาษี และดำเนินการนำของออกมา หากไม่ชำระตนอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบนำเงินต่างประเทศเข้ามาได้ ประกอบกับชายชาวต่างชาติดังกล่าวได้ส่งข้อความพร้อมภาพเอกสารยืนยันการส่งของมาเป็นระยะๆ เหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นสอดคล้องกัน ทำให้หญิงไทยจำนวนไม่น้อยหลงเชื่อ โอนเงินไปให้โดยเข้าบัญชีธนาคารที่พนักงานหญิงแจ้งมา บางรายโอนเงินไปให้ ๒๕,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท บางรายเกิดความโลภอยากได้เงินที่อ้างว่ามีการส่งมาให้เป็นจำนวนมาก โอนเงินค่าดำเนินการไปให้ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท เลยทีเดียว และสุภาพสตรีเหล่านี้เมื่อทราบว่าได้โดนหลอกแล้วก็ไม่กล้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ เพราะเกรงว่าจะอับอาย

จากการสอบถามรายละเอียดจากผู้ที่ถูกหลอกหลวง (เหยื่อ) ส่วนใหญ่อายุประมาณ ๔๐ - ๕๐ ปี ให้ข้อมูลตรงกันว่ามีบุคคลที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ติดต่อกันมาครั้งแรกทาง Facebook ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ บอกว่าตนเป็นพ่อหม้าย ภรรยาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาหลายปีแล้ว ทำงานด้านต่างๆ ที่คนทั่วไปรู้สึกว่ามันคงรายได้ดี เห็นภาพของเหยื่อทาง Facebook และติดตามมานานแล้ว รู้สึกประทับใจในตัวเหยื่อเป็นอย่างมาก ขอติดต่อเป็นการส่วนตัวทาง e-mail หลังจากนั้นก็ส่งข้อความที่หวานซึ้งและภาพถ่ายของผู้ติดต่อ (แอบอ้างภาพของผู้อื่น) ในสถานที่ต่างๆ มาให้เหยื่อดูเป็นระยะๆ จนถึงขนาดขอแต่งงาน ทำให้เหยื่อตายใจและหลงเชื่อในที่สุด ประกอบกับคนในสังคมไทยโดยเฉพาะสุภาพสตรีบางคนมีความเชื่อว่า หากได้แต่งงานและใช้ชีวิตกับชายชาวต่างชาติ จะทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีได้คิดเลยว่าตนกำลังจะโดนหลอก

ด้านศุลกากรกระบี่ขอแจ้งให้ทราบว่า หากมีเหตุการณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้นเกิดขึ้นกับตัวท่าน หรือผู้ที่ท่านรู้จัก ให้หยุดการติดต่อโดยทันที เพราะท่านกำลังจะถูกหลอกหลวง จงมีสติ ปราศจากความโลภ และระลึกไว้เสมอว่าไม่มีผู้ใดที่เห็นภาพของท่านทาง Facebook แล้วหลงรักจนถึงขนาดขอแต่งงานและส่งเงินมาให้จำนวนมากเช่นนี้ สุดท้ายขอให้ผู้ที่ได้ทราบข้อมูลนี้ ได้โปรดบอกต่อกันหรือแจ้งไปยังสื่อต่างๆ ให้ได้รับทราบ เพื่อป้องกันมิให้มีฉ้อฉลหลอกหลวงเหยื่ออีกต่อไป

ด้านศุลกากรกระบี่